



Kính thưa:

- Hội nghị
- Quý Bà con cử tri.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, giới thiệu của MTTQ; gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể Bà con cử tri khu dân cư số 2, 3 đã ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình sinh sống và làm việc tại Côn đảo; ủng hộ và giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tôi tên: **Trần Tấn Đạt**, cư trú tại Tổ 6 – Khu 3 này, hiện đang công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Với cương vị là người cán bộ Mặt trận, thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quy định của Hiến pháp 2013: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Từ đó tôi nhận thấy, tôi có nhiều thuận lợi và điều kiện để hoàn thành trọng trách người đại biểu của nhân dân, nếu được Bà con cử tri tín nhiệm.

Kính thưa Bà con cử tri!

Về tình hình chung tại địa phương trong nhiệm kỳ qua:

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong 5 năm qua đã đem lại một số kết quả đáng kể sau đây:

- Công tác dân số, lao động, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được quan tâm đúng mức; giải quyết chế độ chính sách được chú trọng; Công tác y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư phát triển; phong trào **« Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa »** được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng; Quốc phòng an ninh luôn được củng cố, giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo, ổn định chính trị.

- Hoạt động của Hội đồng nhân dân luôn được đổi mới, hiệu quả quản lý Nhà nước không ngừng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh nên thời gian qua trên địa bàn huyện đầu tư xây dựng nhiều công trình quan trọng, thiết thực phục vụ cho phát triển Côn Đảo. -

- Các chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp và tổng doanh thu thương mại – Dịch vụ khác tăng bình quân hàng năm từ 10 – 22%. Riêng về doanh thu du lịch tăng bình quân hàng năm gần 60%.

Qua đó cho thấy kinh tế Côn đảo phát triển đúng định hướng.

Tuy vậy nhưng một số bà con ta vẫn còn có những khó khăn như: phương tiện đi lại giữa đảo và đất liền, nhà ở, đất sản xuất...

Tôi rất tâm tư về tình hình phát triển kinh tế tại địa bàn khu dân cư số 2, 3 chúng ta: đa số nhân dân sống bằng nông nghiệp và lao động phổ thông, trong khi đó định hướng phát triển Côn Đảo thành đô thị du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Vấn đề này, sau khi Quy hoạch chi tiết được phê duyệt chúng ta có điều kiện sẽ bàn kỹ hơn, chúng ta tin tưởng sẽ giải quyết được phần lớn khó khăn cho bà con về phát triển sản xuất theo hướng dịch vụ - du lịch.

Nếu được bà con tín nhiệm tôi hứa:

Liên hệ chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời phản ánh với cơ quan thẩm quyền giải quyết những vấn đề bà con quan tâm, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân;

Cùng với các thành viên trong HĐND bàn bạc có định hướng cho bà con trong khu dân cư phát triển kinh tế, để giúp bà con có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Bản thân tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp; không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Người đại biểu của nhân dân (nếu được bà con tín nhiệm) đây cũng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Cuối cùng xin kính chúc Bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn luôn thành công trong cuộc sống.

Xin cảm ơn Bà con đã chú ý lắng nghe./.